



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ก) โดยการสัมภาษณ์  
วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ของตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมาะหลวงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลคะแนนการสอบของแต่ละตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

  
(นายชูชีพ ปูนนาค)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์  
วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
(แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑)

\*\*\*\*\*

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๓ ราย มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	เลขที่ ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	น.ส.กฤษณรี ทองฟู	
๒	๐๑๔	นายทรงพล รัตนเพ็ญ	
๓	๐๑๘	นางปทุมฉวีญา ยะสีบ	

๒. วัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีรายละเอียดดังนี้

ให้ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์ มารายงานตัว  
เพื่อเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์ ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. ในวันพฤหัสบดี  
ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องห้วยคิง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
(ผู้มีสิทธิสอบรายใดไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยการสัมภาษณ์  
จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น  
ของผู้เข้าสอบหรือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ  
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น  
เป็นต้น

### ๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

(๑) ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพและเหมาะสมกับการเข้าสอบ

(๒) ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายติดไว้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวสอบ เนื่องจากบัตรสูญหายหรือเหตุอย่างอื่น ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ไปติดต่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบประจำสถานที่สอบ เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบแทนบัตรประจำตัวสอบที่สูญหายหรือเหตุอย่างอื่น

(๓) ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัว ณ สถานที่สอบ ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแล้วเท่านั้น

ผู้เข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการสอบได้

-----